



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: เสาร์สปอร์ต/ช่องทางทำกิน

วันที่: เสาร์ 19 มกราคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25300

หน้า: 22(กลาง)

Col.Inch: 31.22 Ad Value: 68,684

PRValue (x3): 206,052

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: SMEs ยุทธวิธีเศรษฐกิจใหม่: กลางสงครามก็มีโอกาส!! ปี 62 เอสเอ็ม...

## SMEs ยุทธวิธี เศรษฐกิจใหม่

### กลางสงครามก็มีโอกาส!!

#### ปี 62 เอสเอ็มอีก็มีสิทธิรุ่ง

หากเป็นอย่างไรที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ ในปี 2562 นี้ก็มีโอกาสที่ “การค้า-การลงทุน” น่าจะมีการเติบโตและขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากปี 2561 ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้ประกอบการพลอยได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้แนวโน้มการลงทุน โดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างชาติ จะหลังไหลเข้ามาเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้มากที่สุดเช่นกันเพื่อรับมือและรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น ซึ่งวันนี้คอลัมน์นี้ก็มีแนวทางน่าสนใจนำมาฝากกัน...

ดร.มณฑินี อีระมั่งคณานนท์ นักวิชาการและ

อาจารย์ประจำหลักสูตรจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปริติพิพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า จากข้อมูลงานวิจัยผลกระทบของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ต่อความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในประเทศไทย พบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือเอฟดีไอ คือปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ และมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งนอกเหนือจากเงินทุนที่หลังไหลเข้ามาแล้ว ผลพลอยได้ของเอฟดีไอคือการเสริมสร้างโอกาสในการทำงาน ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศที่เข้ามาลงทุนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมมากกว่า จึงจะมีโอกาสนี้ โดยหัวข้อที่ผู้ประกอบการควรติดตามและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจับตาผลของเทรดวอร์ หรือสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกา เพื่อพร้อมรองรับโอกาสที่เกิดจากการแข่งขันและการตั้งกำแพงภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลทำให้นักลงทุนต่างชาติหันมาสนใจการลงทุนในตลาดเกิดใหม่อย่างประเทศไทยเพิ่มขึ้น, ภาคธุรกิจบริการยังโดดเด่นในมุมต่างชาติ โดยในบรรดาภาคการลงทุนทั้ง 3 ภาค คือ การเกษตร การผลิต และภาคบริการนั้น



ภาคบริการ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ก็ยังคงเป็นที่หมายตาของนักลงทุนต่างชาติอยู่มาก ที่ไทยสามารถใช้เป็นจุดแข็งดึงดูดเม็ดเงินลงทุนให้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาล, **เร่งฮับขับเคลื่อนโลยีต่างชาติ** เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้กับผู้ประกอบการไทย เมื่อ

จากผลพวงของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ไม่ได้นำพามาซึ่งความเสียหายเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้ เพื่อจะนำมาพัฒนาต่อยอด

การผลิตสินค้าและบริการของตนเอง, **ต้องรู้เขารู้เรา-รู้จักเอาใจนักลงทุน** โดยสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติมักจะนำไปพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนในประเทศใดนั้น ไม่ใช่แค่ปัจจัยความพร้อมทางเศรษฐกิจ แต่จะพิจารณาจากที่นั่น คือเรื่องของการค้าของประเศผู้ที่จะมาลงทุน ได้แก่ ภาษา วัฒนธรรม ระเบียบ และรูปแบบการเจรจาการค้าของประเทศนั้น ๆ เพราะยังมีความรู้ความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากเท่าใด ย่อมจะเป็นข้อได้เปรียบในระยะยาวนั่นเอง ...นี่เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทย ที่ภายในปี 2562 มีการคาดการณ์ไว้ว่า ไทยมีโอกาสและมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากตลาดการค้าโลก ซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามการค้าของชาติมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐ โดย “เอสเอ็มอี” รายได้ที่สามารถเตรียมตัวเองได้พร้อมมากที่สุด...

ย่อมมีโอกาสจะทำเงินได้.

ศิริโรจน์ ศิริเทพย์  
siriroots@dailynews.co.th



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/การเมือง

วันที่: เสาร์ 19 มกราคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25300

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 47.82 Ad Value: 105,204

PRValue (x3): 315,612

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: วิกฤติมลพิษวิกฤติที่อับปู้ต?

# วิกฤติมลพิษวิกฤติที่อับปู้ต?



บรรยากาศในการเลือกตั้งก็ยังงมูกมัวเหมือนสภาพอากาศที่ตอนนี้สภาวะของคนกรุงดูจะแย่แน่ เพราะวิกฤติมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ค่าฝุ่นสูงขึ้นเกินมาตรฐาน และเป็นอันตรายต่อสุขภาพคนกรุง และก็ยังขยายวงกว้างออกไปยังปริมณฑล ถ้าขึ้นปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเห็นที่กระทบฐานเสียงอย่างแน่นอน และจะไปโทษคนอื่นไม่ได้ เพราะบรรดาพรรคการเมืองต่าง ๆ ออกมาโชว์เรียกร้องแทนประชาชนให้รัฐบาลเร่งแก้ไขเป็นวาระเร่งด่วน

ดังนั้นหาก “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คิดจะต่อต่ออำนาจ ก็ต้องโชว์แพลง ให้เห็นว่าทำได้จริง ไม่ใช่แก้ปัญหาเอาหน้ารอดหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ควรจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว

จะเห็นได้จากที่นักวิชาการ อย่าง “สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา” อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ออกมาชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์ฝุ่นมีมา 5-6 ปีแล้ว

“ในเรื่องการแก้ปัญหาปีที่แล้วก็มีปัญหาแบบนี้ การแก้ปัญหาก็เหมือนกับที่กำลังทำอยู่และปีนี้มีมันก็กลับมาเหมือนเดิม ดังนั้นการแก้ไขปัญหานั้นปีที่ผ่านมาหรือที่กำลังทำในปีนี้มีมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหานั้นมันเป็นเรื่องการบรรเทาปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า แต่ต้นเหตุของปัญหาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม ปีหน้ามันก็จะกลับมาอีก” เพราะต้นเหตุยังไม่ได้รับการแก้ไข เป็นเพียงการบรรเทาการฉีดน้ำ การล้างถนนที่กำลังทำกันอยู่เป็นการแก้ไขปัญหาก็ปลายทาง เฉพาะหน้าแล้วก็บรรเทาเท่านั้น

ส่วนสาเหตุหลักที่ทำให้ค่า PM2.5 เพิ่มขึ้นใน กทม. ซึ่งนักวิชาการหลายท่านเห็นตรงกัน คือ 1. รถยนต์ การ

จราจรที่ติดขัดและปล่อยมลพิษออกมา PM2.5 ส่วนใหญ่ออกมาจากรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเป็นตัวหลักเลย รวมถึงรถโดยสารประจำทางด้วย ยิ่งการจราจรติดขัดมาก ๆ ก็จะส่งผลให้การระบายมลพิษจากรถยนต์เหล่านี้พุ่งออกมา



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เขอะ 2. จากการเผา ใน กทม. ก็มีกรเผา และรอบนอกในเขตปริมณฑลซึ่งมีการเผาทั้งในภาคการเกษตรและเผาขยะ ทำให้มีการกระจายตัวของมลพิษเข้ามาในเขต กทม. ได้

อีกทั้ง การก่อสร้างรถไฟฟ้าและอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อการหมุนเวียนของอากาศ แต่เดิม กทม. มีตึกสูงไม่มาก การกระจายอากาศจากศูนย์กลางออกไปภายนอกก็จะดี แต่ตอนนี้ตึกสูงเรียงแถวเป็นกำแพง ปิดกั้นทำให้อากาศไหลออกไปไม่ได้ การกระจายตัวของอากาศก็ลำบาก

ปัญหาเหล่านี้ รัฐบาลที่อับปู้ต รัฐบาลชุดก่อนอยู่บริหารประเทศมาเกือบ 5 ปี แต่ก็ยังไม่มียะไรพัฒนาทั้งที่มีการเสนอจากบรรดานักวิชาการออกมาบ้างแล้ว อาทิ ให้รีโนเวทรถขสมก. กำหนดวันใช้รถวันเว้นวัน ซึ่งต้องวัดใจ รัฐบาลที่อับปู้ต ว่า จะทำอะไรได้บ้างและเป็นผลสัมฤทธิ์หรือไม่

งานนี้ต้องมาจับตาดูกันต่อไปว่า รัฐบาลที่อับปู้ต จะสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสไทยได้มั่งต่อต่ออำนาจต่อไปได้อีกหรือไม่.



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/การเมือง

วันที่: เสาร์ 19 มกราคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11076

หน้า: 1(บนขวา), 12

Col.Inch: 96.89 Ad Value: 232,536

PRValue (x3): 697,608

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: กลุ่มคนอยากเลือกตั้งถอยจัดชุมนุม'ม.ธรรมศาสตร์' หวั่น...

หวั่นมือที่สามมัดมือชนมือ  
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งถอยจัดชุมนุม  
> 12



กลุ่มคนอยากเลือกตั้งถอยจัดชุมนุม'ม.ธรรมศาสตร์'

# หวั่นมือที่สามมัดมือชนมือ



ร้อนจ.ม. : กลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้พับกระดาษเรื่องร้องเรียนเป็นจรวด ก่อนร่อนเข้าใ  
ภายในทำเนียบรัฐบาล พร้อมตะโกนว่า "ไม่เลื่อนเลือกตั้ง" บริเวณประตู 3 ก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับ วานนี้(18 ม.ค.)

## พับจรวดกระดาษร่อนเข้า ทำเนียบฯ จำกัดกำหนดวันเลือกตั้ง

กรุงเทพธุรกิจ ● "กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง"  
หวั่นผู้ไม่ประสงค์ดี จัดมือชนมือ ย้ายสถานที่  
ชุมนุมกลับธรรมศาสตร์ ขณะที่กลุ่ม "ฟอร์ด  
เส้นทางสีแดง" เดินขบวนสีแยกคอกวัว-  
ถนนข้าวสาร "กลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้ง"  
ปักหลักหน้าร้านอาหารศรแดง อนุสาวรีย์  
ประชาธิปไตย "เพนกวิน" นำทีมพับจรวด  
ปาข้ามรั้ว "ทำเนียบฯ" ร้องไม่เลื่อนเลือกตั้ง

วานนี้(18 ม.ค.)ความเคลื่อนไหวของ  
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่นำโดย นายสิริวิชญ์ เส  
ริวิวัฒน์ หรือจ่านิว นางณัฐฐา มัทธนา หรือโบว์  
ที่จัดชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะ  
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวัน  
เลือกตั้งให้ชัดเจน จากเดิมที่นัดหมายหน้าร้าน  
แมคโดนัลด์ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  
ได้เปลี่ยนสถานที่มาจัดการชุมนุมภายใน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ใน  
เวลา 16.00 น.วันนี้(19ม.ค.)แทน  
นายสิริวิชญ์ ระบุว่า จากสถานการณ์  
ทำที่ของรัฐบาลและมีความพยายามในการ

จัดชุมนุมของกลุ่ม "สามัคคีก่อนเลือกตั้ง"  
หน้าร้านอาหารศรแดง บริเวณอนุสาวรีย์  
ประชาธิปไตย ที่มีลักษณะเป็นมือชนมือ  
เสี่ยงต่อการปะทะ  
ขณะที่ นางณัฐฐา ได้ออกแถลงการณ์  
ส่วนตัวถึงกลุ่มคนอยากเลือกตั้งว่า ตัดสิน  
ใจไม่เข้าร่วมการชุมนุมวันที่ 19 ม.ค. เพราะ  
พิจารณาสถานการณ์ประกอบกับข้อมูลที่ได้  
รับแล้ว ประเมินว่าตัวเองในฐานะหนึ่งในแกน  
นำอาจจะไม่มีศักยภาพพอจะรับรองความ  
ปลอดภัยของทุกคนได้ หากเกิดเหตุการณ์  
มือชนมือตามที่มีผู้ไม่หวังดีกำลังพยายาม



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/การเมือง

วันที่: เสาร์ 19 มกราคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11076

หน้า: 1 (บนขวา), 12

Col.Inch: 96.89 Ad Value: 232,536

PRValue (x3): 697,608

คลิป: 858

หัวข้อข่าว: กลุ่มคนอยากเลือกตั้งจัดชุมนุม'ม.ธรรมศาสตร์' หัว...

จัดการให้เกิดขึ้น

ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "पोर्ट เส้นทางสีแดง" ซึ่งจัดกิจกรรมควบคู่กับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งมาโดยตลอด ยืนยันชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนเดิม โดยได้ปรับแผนการชุมนุมจากกิจกรรม Prayut Get Out หลีกเลี่ยงการขู่ยุบปรับการเดินขบวนรณรงค์เลือกตั้งที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา - สีแยกคอกวัว - ถนนข้าวสาร 15.00-18.00 น. วันที่ 19 ม.ค. โดยแจ้ง สน.ชนะสงครามไว้แล้วเพื่อไม่ให้ขัดต่อ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ

สำหรับกลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้ง ได้เปิดเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีผู้กดติดตามกว่า 300 คน โดยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนร่วมแสดงพลังประชาชนรักสงบยุติความวุ่นวาย สืบเนื่องจากเรามีความกังวลต่อสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่ทางออกที่ดีต่อสถานการณ์ในช่วงนี้ อันเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเลื่อนเลือกตั้งโดยไม่มีกำหนดได้ เพราะหากเหตุการณ์ไม่สงบ ก็อาจจะไม่มีการเลือกตั้ง

จึงขอเชิญชวนแสดงพลังประชาชนผู้รักความสงบ รักความสามัคคี ออกมาแสดงพลังอย่างสงบสันติ เพื่อหยุดความวุ่นวาย อันอาจนำไปสู่การเลื่อนเลือกตั้งขึ้นอีกได้ ในวันเสาร์ที่ 19 ม.ค. เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณหน้าร้านอาหารครแดง

ขณะเดียวกัน วานนี้ (18 พ.ค.) ที่ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 4 คน ได้แก่นำโดย นายพริษฐ์ วัชรภูมิ (เพนกวิน) และ นายธนวัฒน์ วงศ์ไชย เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. เรื่องเรียกร้องการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรม และกำหนดการเลือกตั้งที่ชัดเจนจากรัฐบาล ทั้งนี้ยังเรียกร้องให้กำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็ว

ภายหลังกลุ่มสหภาพฯ เมื่อได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ ไม่ได้เดินทางมาร้องทุกข์ ทางเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ จึงรับไม่ได้ ตนเองต้องการให้ผู้ที่อยู่ในรัฐบาลมารับเรื่องร้องเรียน จากนั้นเวลา 16.15 น. กลุ่มฯ ได้พับกระดาษเป็นจรวดร่อนเข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาล พร้อมตะโกนว่า "ไม่เลื่อนเลือกตั้ง" จากนั้น ทั้งหมดยืนชูสามนิ้วและบันทึกภาพร่วมกันที่บริเวณประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับ